

สารนิพนธ์เรื่อง	ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณียานพาหนะสูญหายจากการจอดรถในสถานที่จอดรถเอกชน
คำสำคัญ	สถานที่จอดรถเอกชน
นักศึกษา	พงศธร แก้วอัน
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	ดร.รุ่งแสง กฤตยพงษ์
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2562

บทคัดย่อ

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษากฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับกรณียานพาหนะสูญหายจากการจอดรถในสถานที่จอดรถเอกชนนั้น พบว่าในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีกฎหมายใดที่บัญญัติในเรื่องความรับผิดชอบกรณียานพาหนะสูญหายจากการจอดรถในสถานที่จอดรถเอกชนไว้เป็นการเจาะ ทำให้ในการปรับใช้กฎหมายกับกรณียานพาหนะสูญหายจากการจอดรถในสถานที่จอดรถเอกชนยังไม่มี ความชัดเจนที่เพียงพอ คำพิพากษาศาลฎีกาของประเทศไทยก็ยังไม่มีความชัดเจนในการปรับใช้กฎหมาย อย่างแน่นอนกับกรณีดังกล่าวและการที่ผู้มาใช้บริการในสถานที่เอกชนต่างๆ นำรถมาจอดไว้ อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาคือ กรณีที่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ผู้มาใช้บริการจอดไว้ นั้น เกิดสูญหายหรือได้รับความเสียหายขึ้นมาในระหว่างที่มาใช้บริการสถานที่นั้น ผู้มาใช้บริการที่นำรถมา จอดจะเรียกร้องให้ผู้ใดรับผิดชอบในความเสียหายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้บ้าง ตามหลักกฎหมายของ ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดในเรื่องความรับผิดชอบส่วนนี้ไว้อย่างชัดเจน คงมีแต่ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่เคยมีคำพิพากษาไว้ แต่ยังไม่เป็นกรณีที่ไม่ชัดเจนว่า หากมีกรณีปัญหาดังกล่าวทางสถานที่จอดรถ เอกชนจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายหรือไม่ อย่างไร

จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่าในกฎหมายของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา และ สาธารณรัฐอินเดีย พบว่าเมื่อเกิดกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ผู้มาใช้บริการสถานที่จอดรถ เอกชนได้จอดไว้ นั้น เกิดสูญหายหรือได้รับความเสียหายขึ้นมาในระหว่างที่มาใช้บริการสถานที่นั้น กฎหมายของทั้งสองประเทศดังกล่าวได้บัญญัติไว้ถึงกรณีนี้เป็นการเฉพาะว่าเจ้าของสถานที่จอดรถ เอกชนนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ทำให้เมื่อเกิดปัญหามานำ กฎหมายมาวินิจฉัยถึงความรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ สถานที่จอดรถนั้นๆ

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่าจะมีการบัญญัติกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับความคุ้มครองในส่วนของการจอดรถในสถานที่เอกชน เพื่อให้ครอบคลุม และสามารถปรับใช้ได้กับประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของสถานที่จอดรถและของผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายหากเกิดกรณีตามปัญหาดังกล่าวขึ้น